

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๘๘๓๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๖๗๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๗๓๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

๒. ให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อ ๑ ทุกครั้ง เมื่อมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ www.dla.go.th หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

๓. ให้จัดทำบัญชีแสดงจำนวนหน้ากากอนามัยที่ประชาชนผลิตได้ และรายงานเป็นยอดสะสมให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายใน เวลา ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นการรายงานดังกล่าว เมื่อได้ดำเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรไปแล้ว

/๔. สรุปลผล ...

๔. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) โดยให้รายงานผลให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราบ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานการเสร็จสิ้นโครงการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสถียร)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง

นางสาวสาวิตรี คล้ายจินดา